



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 317 ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. เติบโต 4.7% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14
- อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.46% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในช่วง 7 เดือนของปี 61 เพิ่มขึ้น 1.04%
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.หอการค้าไทย เดือน ก.ค. อยู่ที่ 82.2 สูงสุดในรอบ 62 เดือน
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ก.ค. ลดลงจากระดับ 52.8 ในเดือนก่อนมาอยู่ที่ 52.0
- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือน ก.ค. ขยายตัวเพียง 4%
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มิ.ย. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.7%** โดยขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 ส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี 61 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 3.9% สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า**อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.46% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อช่วง 7 เดือนของปี 61 เพิ่มขึ้น 1.04%**, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 82.2** เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ 81.3 **ซึ่งสูงสุดในรอบ 62 เดือน** โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนทุกรายการ โดยเฉพาะการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคน่าจะกลับมาดีขึ้นตามลำดับ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ก.ค. ลดลงจากระดับ 52.8 ในเดือนก่อนมาอยู่ที่ 52.0** เนื่องจากจากองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อการผลิต และผลประกอบการที่ลดลงเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวยังคงเกือบทั้งหมดยังอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า**จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือน ก.ค. ขยายตัวเพียง 4%** เนื่องจากการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป โดยในช่วงครึ่งปีแรกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 19.48 ล้านคน ขยายตัว 12.46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะเดือน มิ.ย.มีการขยายตัวสูงถึง 11.57% นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ ยังมั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 61 จะอยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท และจากไทยเที่ยวไทย 1 ล้านล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย และ มาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ 5.ก.ส. ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชากรู แก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 3.81 ล้านราย ประกอบด้วย 1. โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า 5.ก.ส.ที่มีหนี้สินกับ 5.ก.ส. ณ วันที่ 31 ก.ค. 61 โดยขยายระยะเวลาชำระต้นเงินกู้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 64 และ 2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสำหรับต้นเงินกู้ 3 แสนบาทแรก ลดลงในอัตรา 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. โดยมีปัจจัยสำคัญมากจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามทางการค้าที่สหรัฐฯ ประกาศว่าจะขึ้นภาษีสำหรับสินค้าจากประเทศจีนเป็น 25% และปัจจัยภายในของสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่แถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น จึงส่งผลต่อการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ สรอ.



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.75-2.00%, การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างของสหรัฐฯ ร่วงลง 1.1% ในเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสำหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3 ในเดือน ก.ค., ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ร่วงลงสู่ระดับ 58.1 ในเดือน ก.ค.
- **ประเทศจีน:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการอยู่ที่ระดับ 52.8 ในเดือน ก.ค. และภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 50.8 ในเดือน ก.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 2.4% เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.2% ในเดือน ก่อนหน้า, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. ร่วงลง 2.1% จากเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือน มิ.ย. โดยติดตัวขึ้น 1.8%
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.75-2.00%, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างของสหรัฐฯร่วงลง 1.1% ในเดือน มิ.ย. หลังจากติดตัวขึ้น 1.3% ในเดือน พ.ค., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3 ในเดือน ก.ค. จากระดับ 55.4 ในเดือน มิ.ย., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ร่วงลงสู่ระดับ 58.1 ในเดือน ก.ค. จากระดับ 60.2 ในเดือน มิ.ย.

ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน อยู่ที่ระดับ 52.8 ในเดือน ก.ค. ลดลงอย่างมากจากระดับ 53.9 ในเดือน มิ.ย. สำหรับภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 50.8 ในเดือน ก.ค. ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 51.0 ในเดือน มิ.ย.

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 2.4% เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.2% ในเดือน ก่อนหน้า, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. ร่วงลง 2.1% จากเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเดือน ที่ 2, กระทรวงการค้าญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือน มิ.ย. โดยติดตัวขึ้น 1.8% หลังจากเพิ่มขึ้นเพียง 0.6% ในเดือน พ.ค.

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญา้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. ที่ระดับ 68.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. สัญญา้ำมันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากรัสเซียและชาติสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ต่างมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ เพื่อชดเชยการผลิตน้ำมันจากอิหร่านที่อาจลดลงจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด นอกจากนี้ยังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ที่สร้างความวิตกกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจและจำกัดความต้องการพลังงานทั่วโลก

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 สิงหาคม 2561)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน มิ.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน มิ.ย., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI)